



Getraco

GENERAL TRADING JOINT-STOCK COMPANY OF BA RIA - VUNG TAU PROVINCE
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Số: 142/GTC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 09 năm 2023.

"V/v: Thông báo

lộ trình trả tiền cổ tức"

Kính gửi: CÁC QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ khó khăn và hỗ trợ của các quý cổ đông công ty trong thời gian vừa qua.

Trong những năm qua mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch covid 19, cộng đồng doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt công ty ta càng khó khăn hơn khi bị ảnh hưởng bởi dự án cao ốc Silver Sea 47 Ba cu nhưng Getraco vẫn cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ chia cổ tức. Tuy vậy, việc chi trả cổ tức bị chậm trễ so với quy định vì một số nguyên nhân như:

Trước đây công ty thi công một số công trình có vốn là ngân sách nhà nước, hoàn thành từ những năm 2012, 2015 nhưng đến nay chủ đầu tư và tổng thầu vẫn còn nợ Getraco hơn 10 tỷ đồng với nhiều lý do như: chờ quyết toán toàn công trình, chờ xem xét điều chỉnh dự toán vv... Việc các công trình thiếu nợ, việc phải cố gắng thanh toán hết nợ cho Ngân hàng Bản Việt để công ty không còn bị nợ xấu dẫn tới Getraco bị thiếu vốn trầm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và làm cho công ty thiếu nguồn tiền chi trả nợ cổ tức cho quý cổ đông.

Hiện nay tình hình kinh tế cả nước cũng đang tiếp tục rất khó khăn, đặc biệt tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp càng khó khăn hơn (qua các báo cáo của Quốc hội, chính phủ và các cơ quan hữu quan thì hàng tháng có hàng chục ngàn doanh nghiệp giải thể hoặc ngưng hoạt động), chính phủ và các cơ quan ban ngành đang tìm mọi giải pháp để hỗ trợ, cứu doanh nghiệp. Trước tình hình đó công ty cần ưu tiên tài chính để duy trì hoạt động của công ty, không để xảy ra tình trạng ngừng hoạt động như một số doanh nghiệp đang gặp phải.



Tuy nhiên do số nợ cổ tức đã khá lâu (từ năm 2015 đến năm 2021 với tổng nợ là 16,5%, tương đương khoảng 4,887 tỷ đồng, năm 2022 không chia cổ tức) cho nên dù khó khăn đến mấy thì công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình là tìm mọi cách để chi trả dần số nợ cổ tức này. Vì vậy HĐQT công ty đã chỉ đạo và yêu cầu ban Tổng giám đốc công ty cân đối nguồn tiền lên kế hoạch trả dần cổ tức bắt đầu từ tháng 9/2023. Cụ thể:

Dự kiến lộ trình trả cổ tức cho các quý cổ đông như sau:

- Trong tháng 9/2023 (từ ngày 20/09 đến 30/09) sẽ trả 3% tương đương khoảng 950 triệu đồng

- Trong tháng 12/2023 (từ ngày 20/12 đến 31/12) sẽ trả 3% tương đương khoảng 950 triệu đồng
- Số cổ tức còn lại 8,5% dự kiến sẽ thanh toán trong năm 2024, tuy nhiên lộ trình cụ thể thì đầu năm 2024 căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty, HĐQT sẽ thông báo cho các quý cổ đông.

Đây là sự nỗ lực của công ty Getraco trong tình hình hết sức khó khăn hiện nay.

Vì vậy HĐQT Công ty rất mong quý các cổ đông thông cảm, tạo điều kiện và chấp thuận lộ trình trả nợ cổ tức như trên. HĐQT và ban TGD công ty cam kết cố gắng thực hiện đúng lộ trình nêu trên.

Nơi gửi:

- Như trên
- Ban Tgd (để thực hiện)
- Lưu vt, kt

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRAN NGỌC TRINH

